
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี 

...................................... 
 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกาะปันหยี  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๕7 เพ่ือพิจารณากําหนดสมัย
ประชุมสภาฯและเรื่องอ่ืน ๆ  ในวันท่ี  13  กุมภาพันธ์ ๒๕๕7  เวลา 09.30  น.  เป็นต้นไป  ณ  
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี ตําบลเกาะปันหยี   อําเภอเมือง  จังหวัดพังงา 
 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี  ได้สรุปรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดเอกสารท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี   19 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕7 
 

                                              
 
                  (นายกิตติ    เลา่นา)  

                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  คร้ังท่ี 1  ประจําปี 255๗ 

วันจันทร์ท่ี  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 255๗   เวลา  ๐๙.๓0  น. 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี 

………………………………………. 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายกิตติ  เล่านา  ประธานสภา 

๒. นายประสิทธ์  เหมมินทร์ รองประธานสภา 
 3. นายสุทธิรักษ์  ฟองละแอ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
 ๔. นายสุธา  พลีตา  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
 ๕. นายสุรัตน์  เล่านา  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
 ๖. นายห้าเหล็ม  สัปรส    สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 
 ๗.นายนพดล  หมันกุล  สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๔   
 ๘. นายสุชาติ  ศรีรักษา เลขานุการสภา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.นายซ้อแหล๊ะ เจริญจิตร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายดํารง  สินโต  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

๒. นายสุนทร  สุวรรณเกล้า เลขานุการ นายก อบต. 
 ๓. นายสุชาติ  ศรีรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๔.นางมาลี  สมทุรสารันต์ หัวหน้าสํานักปลัด 
 ๕.นางเยาวพรรณ วาสิการ ผู้อํานวยการกองคลัง 

๘.นายทรงวุฒิ  คนซื่อ  คนงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น. 
                    

    เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายกิตติ  เล่านา ทําหน้าที่ประธานสภา  กล่าวเปิด 
   ประชุมและดําเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 
 



-๒- 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
 

   1. รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เกาะปันหยี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๕  
   ครั้งที่ 1 ประจําปี 255๖  เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
     

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 

นายก อบต.  ขอให้สมาชิก อบต. ได้มีการเสนอแนวคิดและวิธีการแก้ไขของหมู่บ้าน 
และได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังเพื่อให้ปัญหาได้แก้ไขได้มีประสิทธิภาพ 
และหากมีปัญหาก็ขอให้มาที่ อบต.และมาพูดคุยกันเพื่อหาวิธีการแก้ไขร่วมกับ
นายก อบต. โดยปัญหาที่เร่งด่วนในขณะนี้คิดว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดที่นับวันจะ
มีความรุนแรงมากขึ้น จึงขอให้ทุกท่านได้ร่วมกับกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านได้มีการ
ร่วมมือกันในการแกไ้ขปัญหาอย่างจริงจัง 

 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   

     4.1 กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๗  และสามัญสมัยแรก 
ประจําปี ๒๕๕๘ 

 

เลขานุการสภา  ด้วยระเบียบมท. ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  กําหนด
ความพอสรุปได้ว่า  ให้สภา อบต.กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีไม่เกินปีละ 4 
สมัยและให้กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไปด้วย 

    ในระหว่างปีหากมีความจําเป็นต้องดําเนินการเรียกประชุมสภาเพื่อ 
   พิจารณาในเรื่องกิจการของ อบต. ก็สามารถดําเนินการได้โดยขออนุมัติ  
   นายอําเภอ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติกําหนดสมัยประชุมสภา อบต. ประจําปี ๒๕๕๗  จํานวน ๔ สมัย ดังนี้ 
      ๑. สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

   ๒. สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่  1 – 15  พฤษภาคม  255๗  
 



-๓- 
 
     ๓. สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม   255๗    

        ๔. สมัยสามัญ  สมัยที่ 4    ระหว่างวันที่  1๐ – ๒๕  กันยายน  255๗    
   สําหรับสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปี ๒๕๕๘ กําหนดในวันที่ ๑ – ๑๕   
   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
 

   4.๒ การบริหารกิจการไฟฟ้าตําบลเกาะปันหยี 
 

ประธานสภา   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงรายละเอียด 
 

นายบุญมี   ตามที่กระผมได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการควบคุมและดูแลการผลิต 
   ไฟฟ้าของผู้รับจ้าง (นายอับดลต่อเลบ  สําเภารัตน์) หมู่ที่ ๒  ตําบลเกาะปันหยี  
   ปรากฏว่าได้รับแจ้งว่าจําเป็นจะต้องทําการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
   ของอบต.  เนื่องจากมีสภาพที่ทรุดโทรมมาก  หากใช้งานต่อไปอาจจะเกิดการ
   ชํารุดแล้วจะต้องใช้เวลาในการซ่อมนานและจะต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก เมื่อ
   พิจารณาแล้วจึงเห็นควรดําเนินการซ่อมแซมและบํารุงรักษาเพื่อให้การใช้ไฟฟ้า
   เป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

นายก อบต.  การบริหารไฟฟ้าที่ อบต.เกาะปันหยีดําเนินการอยู่ขณะนี้ปัญหาคือเครื่อง
ปั่นไฟฟ้าใช้งานอยู่จะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเต็มที่จึงส่งผลให้เครื่องอาจชํารุด
ได้ตลอดเวลา  อีกทั้งเครื่องปั่นไฟที่ อบต.เกาะปันหยี ได้ยืมมาจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดพังงาก็ชํารุดบ่อยครั้ง  แต่อัตราการใช้ไฟฟ้าของประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ  และมีผู้ใช้ไฟที่เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่อํานวยการสะดวก เช่น กระติก
น้ําร้อน เครื่องซักผ้าลงไปใช้ที่เกาะมากจนเกินไป  เพราะฉะนั้นในแนวทางการ
บริหารที่เหมาะสม  จึงต้องเป็นที่ตัวผู้ใช้ไฟฟ้าเองที่จะต้องร่วมมือกันควบคุมการใช้
ไฟไม่ให้มีมากจนเกินไป  เนื่องจากงบประมาณการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟก็มีไม่พอ
เพราะจะต้องนําไปดําเนินการในส่วนอื่นที่จําเป็นด้วย 

 

นายสุธา   ผมเห็นว่าน่าจะมีการจํากัดจํานวนการใช้ไฟฟ้าของแต่ละครัวเรือน  หากมี
   การใช้เกินจํานวนที่กําหนดก็จําเป็นที่จะต้องมีมาตรการที่เข้มงวด เช่น  ตัดไฟ
   สําหรับครัวเรือนนั้นหนึ่งรอบบิลการใช้ไฟก็คิดว่าน่าจะเกิดผล 
 
 
 



-๔- 
 
รองประธานสภา  กระผมเห็นด้วยกับความเห็นนายก อบต. ที่จะต้องถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้
   ไฟที่จะต้องช่วยกันดูแลและประหยัดไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องทํางานหนัก
   และเกิดการชํารุด เนื่องจากประชาชนที่เกาะปันหยี จะไม่ค่อยจะเอื้อเฟื้อกันคนที่มี
   กําลังเงินมากก็ไม่ค่อยจะสนใจประชาชนที่มีรายได้น้อย  อีกทั้งการใช้ไฟฟ้าก็ไม่
   ช่วยกันประหยัดเท่าที่ควรจึงเห็นควรว่าจะต้องส่งสัญญาณบางอย่างให้ประชาชน
   ทราบถึงสถานะของเครื่องปั่นไฟ เช่น  หากเครื่องทํางานจนถึงขีดจํากัดที่ช่างไฟฟ้า
   กําหนดไว้ก็ให้ประกาศให้ประชาชนช่วยกันประหยัดไฟฟ้า  หากไม่ได้รับความ
   ร่วมมือภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ให้ดับเครื่องซักสองสามช่ัวโมง และคิดว่าจะ
   ส่งผลให้ทุกคนช่วยกันประหยัดไฟ  สําหรับแนวทางการกําหนดจํานวนการใช้งาน  
   ก็คิดว่าจะเกิดผลแต่น่าจะเล็กน้อย  เนื่องจากคนที่มีเงินจํานวนมากก็จะไม่ค่อยจะ
   สนใจโดยอาจคิดว่าตนเองจะมีจ่ายค่าไฟฟ้าอยู่แล้วปัญหาก็จะยังไม่ได้แก้ไขให้ตรง
   จุดแล้วจะเกิดปัญหาอีกครั้งในภายหลัง 
 

มติท่ีประชุม   มีมติมอบหมายให้ปลัด อบต. จัดทําประกาศขอความร่วมมือและกําหนด
   แนวทางการประหยัดไฟฟ้า และให้มีข้อความระบุถึงหากไม่ได้รับความร่วมมือก็จะ
   มีการดับเครื่องปั่นไฟแจ้งไปด้วย    
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอื่นๆ 
    -ไม่มี- 
 

ปิดประชุม  เวลา  12.๒๐  น. 
 
 
            (ลงช่ือ)      สุชาติ   ศรีรักษา        ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายสุชาติ  ศรีรักษา) 
                 เลขานุการสภา  
 
 
(ลงช่ือ)      กิตติ  เล่านา       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายกิตติ   เล่านา) 
ประธานสภา อบต.เกาะปันหยี 
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